



๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

เรียน รอง-นรม, รัฐ-นร, กระทรวง ทบวง กรม.

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๗๕
ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ตามที่ได้ยื่นขออนุมัติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

โดยที่มติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ มีความคลาดเคลื่อน จึงให้แก้ไขเป็นดังนี้.-

๑. เห็นชอบในหลักการการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๕๗๓,๐๐๐ ล้านบาท ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ

อนึ่ง เนื่องจากมีส่วนราชการได้เสนอของบประมาณเพิ่มเติมมากในรายการเดิม ที่ตั้งไว้ให้แล้วบางส่วน และขอเพิ่มเติมในรายการใหม่มากมายหลังอภิปรายทั้งสิ้น จำนวน ๑,๖๐๑.๐ ล้านบาท ซึ่งสำนักงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นควรจัดสรรให้ จำนวน ๑,๓๐๒.๕ ล้านบาท โดยใช้จากเงินงบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว เห็นชอบและมอบหมายให้สำนักงบประมาณไปปรับปรุงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายการ ดังกล่าวต่อไป

๒. ให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีแต่ละกระทรวง ทบวง ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่สำนักงบประมาณเสนอให้เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย ของคณะรัฐมนตรี นโยบายแต่ละกระทรวง ทบวง และให้ส่งผลการพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดดังกล่าว ให้สำนักงบประมาณภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยมอบให้ รองนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ คุณกิตติ) และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) พิจารณาในภาพรวมของ กรอบวงเงินรายกระทรวง ทบวง ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี และภาวะเศรษฐกิจ โดยให้หารือร่วมกับสำนักงบประมาณ และกระทรวง ทบวง ทั้งนี้ ให้รับข้อสังเกต ของคณะรัฐมนตรีตามที่ได้รับทราบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย

๓. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานต่าง ๆ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ จำแนกเป็นรายจังหวัดตามเรื่องที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาแหล่งน้ำ การก่อสร้างและบูรณะทางและสะพาน การก่อสร้างอาคารการศึกษา การก่อสร้างอาคาร ด้านสาธารณสุข และการจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งสำนักงบประมาณ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๔

๔. ให้สำนักงบประมาณเสนอผลการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน และองค์กร ฯ ต่าง ๆ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง ในวันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๔ เพื่อจะได้นำไปจัดพิมพ์เป็นร่างพระราชบัญญัติ และเอกสารประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕

๕. สำหรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบให้ รองนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ คุณกิตติ) ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) รับเรื่องนี้ไปพิจารณา แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

จึงเรียนยืนยันมา / จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไป และขอได้โปรดแจ้งให้หน่วยงาน/หน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัดทราบ เพื่อถือปฏิบัติต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิชณุ เครืองาม)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- 3 พ.ค. 2544

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๒๕๐๔๐๐๐ ต่อ ๓๒๘-๔

โทรสาร ๒๕๐๔๐๖๔

หมายเหตุ รอง-นรม, รัฐ-นร. จึงเรียนยืนยันมา ได้แจ้งให้ กระทรวง ทบวง กรมทราบและถือปฏิบัติต่อไป